



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม) โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ผลคะแนนเทียบจาก 100 คะแนน จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

NO	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
1	นางสาว	สายชล	บุตดาเวียง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ภาษาไทย	ไม่ผ่าน
2	นาย	นัฐวุฒิ	จงหาญ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
3	นาย	เจษฎา	วิกุล	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ขาดสอบ
4	นาย	สิริธีร์	ดีเมืองชัย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
5	นาย	ภัคชรธรณ์	พูลลาภ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ขาดสอบ
6	นางสาว	พัชรिता	เจียมตัว	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
7	นางสาว	มัตทิตา	แสวงนอก	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
8	นาย	กันต์กฤษ	สายขมภู	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ขาดสอบ
9	นางสาว	อัญชร	หลักทอง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
10	นางสาว	ณัฐดี	ศิลาโชติ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาอังกฤษ	ไม่ผ่าน
11	นาย	สาธิต	ขอแต่มกลาง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมฯ	ไม่ผ่าน
12	นางสาว	สุวรรณี	ภิญโญ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสอนภาษาและวรรณกรรมฯ	ผ่าน
13	พระ	ประมุข	ตันทอง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ขาดสอบ
14	นาย	รังสรรค์	จันทอน	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ขาดสอบ
15	นาย	บุญชวน	ดาทุมมา	คณะศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ไม่ผ่าน
16	นาย	กันตภณ	ธรรมาจารุศิลป์	คณะศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ขาดสอบ
17	นาย	ภควัต	อรุณเรือง	คณะศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ไม่ผ่าน
18	นางสาว	สิริพร	โพธิ์ศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
19	นางสาว	ชัชฎาภรณ์	บัวโฮม	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
20	นางสาว	ปานไพลิน	สูงศรี	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
21	นางสาว	ชมลภัทร	ผลสว่าง	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ขาดสอบ
22	นางสาว	สิริญาณ์	วงษาไฮ	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ผ่าน
23	นางสาว	สิตานันท์	พรหมราชภูริ	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
24	นางสาว	ธารารักษ์	เลียนไธสง	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ขาดสอบ
25	นางสาว	พรรวินท์	ฤทธิสว่าง	คณะศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ขาดสอบ

NO	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
26	นาย	เปรมศักดิ์	สาริโย	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	ไม่ผ่าน
27	นาย	ฤทธิพร	ทาระศรี	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	ไม่ผ่าน
28	นาย	วีระชาติ	ศรีสันติแสง	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	ไม่ผ่าน
29	นาย	ชาญวิทย์	สอนภู	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	ไม่ผ่าน
30	นาย	ภัทรภูมิ	ทองเสาร์	คณะศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	ไม่ผ่าน
31	นาย	จิรัชย์	ชื่นเจริญ	คณะการบัญชี	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
32	นางสาว	ภัทรชนิตา	ดีราชกูร์วิเศษ	คณะการบัญชี	นวัตกรรมการจัดการ	ไม่ผ่าน
33	นางสาว	กาญจนา	สังข์สุข	คณะการบัญชี	นวัตกรรมการจัดการ	ไม่ผ่าน
34	นางสาว	ชนานันท์	พลเยี่ยม	คณะการบัญชี	นวัตกรรมการจัดการ	ไม่ผ่าน
35	นาย	วสันต์	พรหมศักดิ์	คณะการบัญชี	การจัดการเชิงกลยุทธ์	ขาดสอบ
36	นาย	อิสสระ	มุงคุณ	คณะการบัญชี	การจัดการเชิงกลยุทธ์	ผ่าน
37	นาย	วชิรวิทย์	เทศนา	คณะการบัญชี	ธุรกิจดิจิทัล	ไม่ผ่าน
38	นางสาว	ศุภาวรรณ	ผ่องแผ้ว	คณะการบัญชี	ธุรกิจดิจิทัล	ไม่ผ่าน
39	นางสาว	ปาริชาติ	ม่วงเจริญ	คณะการบัญชี	ธุรกิจดิจิทัล	ไม่ผ่าน
40	นางสาว	สุภาดา	เสมานุรักษ์	คณะการบัญชี	บริหารธุรกิจ	ขาดสอบ
41	นางสาว	ปภาดา	ศุภขยวริทธิกุล	คณะการบัญชี	บริหารธุรกิจ	ไม่ผ่าน
42	นางสาว	พิมพ์ชนก	พิมพ์พา	คณะการบัญชี	การจัดการสมาร์ตซิติ์	ขาดสอบ
43	นาย	กานต์ชนก	แถบทอง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ศิลปะการแสดง	ขาดสอบ
44	นางสาว	ชนากานต์	สำรวมจิตต์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ศิลปะการแสดง	ไม่ผ่าน
45	นาย	หนูกัน	อุทัยสา	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ขาดสอบ
46	นางสาว	กนกวรรณ	ผาลอด	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
47	นางสาว	พัชฌณ	ชัยขวาลัทศ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
48	นางสาว	ปรายฟ้า	กองผาพา	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
49	นางสาว	วิษุณัน	นันทบุตร	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
50	นางสาว	ทิพาพร	กุลเมืองโดน	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
51	พระ	ภาณุวัฒน์	นุ่นอ่อน	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ขาดสอบ
52	พระ	นพแก้ว	มลาสินธุ์	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ขาดสอบ
53	นาย	รัฐธะพงษ์	คร้ามวงษ์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
54	นาย	ศรัณยู	นันทะไชยศรี	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ขาดสอบ
55	นาย	วัชรินทร์	สอนวงษ์	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ไม่ผ่าน
56	นางสาว	อารียา	อุชี	คณะวิทยาศาสตร์	ชีววิทยา	ขาดสอบ
57	นาย	ณัฐพัส	ชนะภัย	คณะวิทยาศาสตร์	ฟิสิกส์	ไม่ผ่าน
58	นาย	วรากร	บาลศิริ	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
59	นาย	นิทัศน์	คงวิชา	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน
60	นาย	วรนิติพัศม์	วรแก่นทราย	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ผ่าน
61	นางสาว	จิตภา	ไชยรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์	พลังงาน	ไม่ผ่าน
62	นางสาว	คันศนีย์	เพ็งหลอย	คณะเทคโนโลยี	เกษตรศาสตร์	ไม่ผ่าน
63	นาย	พงศกร	ปะกิระนัง	คณะเทคโนโลยี	เกษตรศาสตร์	ไม่ผ่าน
64	นาย	สุวัฒน์	จันทเขต	คณะเทคโนโลยี	เกษตรศาสตร์	ไม่ผ่าน
65	นาย	ฉัตริน	ปฏินันต์ตั้ง	คณะเทคโนโลยี	เกษตรศาสตร์	ไม่ผ่าน

NO	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
66	นาย	วรเชษฐ์	ศรีประไพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	ไม่ผ่าน
67	นาย	วิมุตติพันธ์	พลมัน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้า	ขาดสอบ
68	นาย	ศุภโชค	สีโพทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้า	ขาดสอบ
69	นาย	ศุภลักษณ์	อนุไพโร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้า	ขาดสอบ
70	นาย	วิวัฒน์	กันทัต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้า	ขาดสอบ
71	นางสาว	ศุภนิดา	รุ่งคูหา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้า	ขาดสอบ
72	นาย	จามร	ประเสริฐโส	คณะสิ่งแวดล้อมฯ	การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ	ไม่ผ่าน
73	นาย	เทพทรินทร์	สีงาม	คณะสิ่งแวดล้อมฯ	สิ่งแวดล้อมศึกษา	ไม่ผ่าน
74	นาย	จิตรภาณุ	รักษาศิลป์	คณะสิ่งแวดล้อมฯ	สิ่งแวดล้อมศึกษา	ไม่ผ่าน
75	นางสาว	ปราณี	ศรีวิสัย	วิทยาการสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ผ่าน
76	นางสาว	พนิดา	นารี	วิทยาการสารสนเทศ	สื่ออุดมิต	ไม่ผ่าน
77	นางสาว	ทักษญา	แย้มสัจจา	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ขาดสอบ
78	นางสาว	รัฐสภา	ครองชัยมงคล	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ขาดสอบ
79	นางสาว	วราภรณ์	สีชมพู	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ขาดสอบ
80	นาย	ศุภณัฐ	มีเอี่ยม	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ขาดสอบ
81	นางสาว	ปิยะนุช	ชาติमुख	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ขาดสอบ
82	นาย	ธีรศักดิ์	ถวิลรักษ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
83	นาง	อุษา	ภูสีเขี้ยว	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ผ่าน
84	นาย	วงศ์วิวัฒน์	กรินสูงเนิน	คณะสัตวแพทยศาสตร์	นวัตกรรมการสัตวศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
85	นางสาว	สาธิตา	เสนานันคม	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
86	นาย	จตุพล	สายจันทา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	ไม่ผ่าน
87	นาย	ปฏิพล	ราชพิลา	คณะการบัญชีฯ	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
88	นางสาว	รมย์รวิรินทร์	จิตต์อรุณโนทัย	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	บริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ	ไม่ผ่าน
89	นาย	ศุภฤกษ์	อนันท์	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
90	นาย	ณัฐกร	สุ่มมาตย์	คณะศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
91	นาย	บุญอยู่	บุญอยู่	คณะวิทยาศาสตร์	พลังงาน	ขาดสอบ

หมายเหตุ เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 เกณฑ์ผ่านแรกเข้าการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30 ขึ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถเข้าระบบตรวจสอบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่
<https://grad.msu.ac.th/english-result/login.html> ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิดา ไทรชมภู)
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย